

**ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)  
สมัยสามัญครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส**

---

---

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

**การประชุมคณะกรรมการ SPS**

**1 การปฏิบัติที่แตกต่างและเป็นกรณีพิเศษ (Special and Differential Treatment: S&D)**

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเรื่องผลการประชุมรอบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ตามข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ในมาตรา 9.2 ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึ่งไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่ทางกลุ่มแอฟริกาจะดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอใหม่ทั้งมาตรา 9.2 และ 10.0 โดยเฉพาะประเทศเคนาดาเสนอว่าจะต้องเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาทางการค้าในหลายๆทางและการให้ความช่วยเหลือก็อาจเป็นระหว่างประเทศกำลังพัฒนาตนเองด้วย (Developing to Developing Countries) และโดยสรุปประธานจะเสนอรายงานความก้าวหน้าแก่คณะรัฐมนตรีใหญ่ (General Council) ว่าจนกว่าถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจัดทำข้อเสนอ (Recommendation) ในการแก้ปัญหาเรื่อง S&D ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีรอบ Doha ได้ แต่ก็จะได้พิจารณาภายใต้คณะกรรมการ SPS ต่อไป

**2. การยอมรับเขตปลอดศัตรูพืช/โรคสัตว์ (Regionalization) ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนว**

ปฏิบัติกระบวนการยอมรับเขตปลอดโรคระหว่างประเทศคู่ค้าที่ฝ่ายเลขานุการ SPS เสนอ และข้อเสนอเพิ่มเติมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นตรงกันที่กระบวนการต้องมีความโปร่งใส (Transparency) โดยเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในขณะที่ ยังเห็นไม่ตรงกันในเรื่องขององค์กรที่กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้ระหว่างคณะกรรมการ SPS และองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ

หนึ่งในเรื่องนี้คณะผู้แทนจากไทยได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมโดยมีสาระสำคัญคือให้มีความชัดเจนในเรื่อง Timeframe และสนับสนุนให้องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้กระบวนการเกิดความล่าช้า

**1.3 การดำเนินกิจกรรมด้าน SPS โดยเฉพาะเรื่องการประเมินความเสี่ยง (Activities of**

**Members) มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้**

- สหภาพยุโรป รายงานเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนการประเมินแผนควบคุมสารตกค้างในประเทศคู่ค้า (Non-EU Residue Control Plan) และสถานการณ์ใช้หัวตอกในสหภาพยุโรปและเรียกร้องให้ประเทศคู่ค้าได้ทบทวนมาตรการกับสหภาพยุโรปด้วย

- บราซิล รายงานมาตรการที่ได้ดำเนินการเรื่อง FMD

- สหรัฐอเมริกา รายงานการปรับมาตรการนำเข้าผักผลไม้ในเรื่องหลักเกณฑ์จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (PRA) ที่จะทำให้กระบวนการอนุมัติมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น และการดำเนินมาตรการควบคุมไข้ระวังโรค BSE และเรียกร้องให้ประเทศคู่ค้าทบทวนมาตรการกับสหรัฐอเมริกาด้วย

**1.4 ปัญหาการค้า (Specific trade concerns)** ประกอบด้วยเรื่องที่เคยมีการนำขึ้นมาสอบถามแล้ว 8 เรื่อง และเรื่องใหม่อีก 3 เรื่อง ได้แก่ ประเทศจีนสอบถามประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการห้ามนำเข้า Christmas trees ประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามประเทศอินเดียถึงการปิดฉลากสินค้า Biotech และการรับรอง และประเทศแคนาดาสอบถามประเทศโดมินิกันถึงมาตรการนำเข้ามันฝรั่งในเรื่องระดับการปนเปื้อนดิน

**1.5 ฝ่ายเลขานุการ SPS** ได้แจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการ SPS ของปี 2550 (2007) รวม 3 ครั้ง คือวันที่ 5-9 มีนาคม, 25-29 มิถุนายน และ 15-19 ตุลาคม 2550 โดยมีการปรับปรุงจำนวนวันที่ประชุมจากเดิม 4 วันเป็น 5 วัน

**1.6 การประชุมคณะกรรมการ SPS** ครั้งที่ 37 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2549

**2. การหารือ 2 ฝ่าย อย่างไม่เป็นทางการกับประเทศเปรู** คณะผู้แทนไทยได้หารือกับ Mr. Roger Diaz Alarcon ผู้แทนจาก SENASA และอัครราชทูตด้านการเกษตรประเทศเปรูประจำ WTO ถึงการดำเนินการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเปรู (Notification G/TBT/N/PER/12) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามผลการประชุมหารือระหว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ Mr. Barrenechea Cabrera อธิบดีกรมสุขอนามัยพืช SENASA ในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 โดยฝ่ายผู้แทนเปรูรับที่จะดำเนินการตรวจสอบและประสานงานให้ในเรื่องนี้ และจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบโดยด่วนต่อไป

---

ที่มา/กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร